

ที่ กบข.3010 /ว. 1755 /2565

20 กันยายน 2565

เลข กท

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมสมาชิก กบข. ทำแบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออม การลงทุน และการบริหารเงินของสมาชิก กบข.”

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทุกคำตอบมีคุณค่า เพื่อสมาชิก กบข.”

ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ Leave No (Member) Behind เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออม การลงทุน และการบริหารเงินของสมาชิก กบข. นำไปจัดทำวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างอิสรภาพทางการเงินและความมั่นคงในชีวิตวัยเกษียณของสมาชิก รวมทั้งนำไปใช้พัฒนาแนวคิดและกำหนดเป็นแนวทางแบบอย่างในการส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข. ทั้งประเทศ และต่อยอดสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ในระดับสังคมต่อไป

ปัจจุบัน กบข. ได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม “ทุกคำตอบมีคุณค่า เพื่อสมาชิก กบข.” โดยทำแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการออม การลงทุน และการบริหารเงินของสมาชิก กบข. ผ่านช่องทางการสื่อสารของ กบข. ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นมา ซึ่งมีสมาชิกทำแบบสอบถามกลับมาเพียง 20% ของสมาชิกกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทั้งหมดเท่านั้น ทั้งนี้ กบข. เล็งเห็นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมทำแบบสอบถามโดยทั่วถึงและเป็นรูปธรรมนั้น ควรต้องดำเนินการผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัดควบคู่กันไปด้วยเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับสมาชิกมากที่สุด

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดส่วนราชการของท่านที่เป็นสมาชิก กบข. โปรดทำแบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออม การลงทุน และการบริหารเงินของสมาชิก กบข. และเผยแพร่ส่งต่อสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทุกคำตอบมีคุณค่า เพื่อสมาชิก กบข.” (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้แก่ข้าราชการในสังกัดโดยทั่วถึงกันโดยเร็ว เพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในการลุ้นรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกิจกรรม จักขอบคุณยิ่ง หากท่านต้องการไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก โทร. 0-2636-1000 ต่อ 254

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร)

รองเลขาธิการกลุ่มงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.